

ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๒๗๕๕



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘

เรียน คณะกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาฯ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว๑๒๑๖๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่อ้างถึง จังหวัดตากได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น

ในการนี้ จังหวัดขอรายงานสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (www.taksez.com) หัวข้อ “เอกสารการประชุม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย ทยะตันย์ติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๕๕๖ มท ๒๓๕๒๙

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๕๕๖ มท ๒๓๕๕๕, ๒๓๖๖๖

Email: datatak@hotmail.co.th

“ชาวตากรวมใจ คือนธรรมชาติ คือนวัฒนธรรม คือนคนตาก”

สรุปผลการประชุมและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายสมชัย ฐิตถันยัตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผลการประชุมและข้อสั่งการโดยสรุปดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. การสานความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) แม่สอด – เมียวดี	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เดินทางไปมอบสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวเมียนมา ณ จังหวัดเมียวดี และในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยที่จำเป็นต่างๆ</p> <p>ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ในหลากหลายมิติ อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการดำเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น โดยให้ระลึกเสมอว่า “ความจริงใจจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์และการค้าขายที่ดี”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล
๒. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	<p>ขอให้ทุกภาคส่วนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่ ๒,๑๘๒ ไร่ เนื่องจากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาที่ดินราคาแพงที่เป็นอุปสรรคในการลงทุนในพื้นที่ โดยจังหวัดจะได้ตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยความเป็นธรรม โดยยึดหลักความพึงพอใจของประชาชน และระเบียบของราชการเป็นหลักเพื่อพิจารณาการเยียวยาที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ เสนอต่อรัฐบาลต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๓. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบสหกรณ์ (Social Business)</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี สหกรณ์จังหวัดเมียวดี เกษตรจังหวัดเมียวดี ป่าไม้จังหวัดเมียวดี การค้าจังหวัดเมียวดี และคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ ใน อ.แม่สอด เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) และการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Business ระหว่างประเทศ ก่อนที่จะมีการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรสหกรณ์ ๒ แผ่นดิน ตากเมียวดี (Social Business Co - Operative Connection Tak – Myawaddy) ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากประเทศเมียนมาประสบอุทกภัย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ในประเทศเมียนมาจะคลี่คลาย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความห่วงใยในเรื่องการเกิดอุทกภัยและร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลค่ารวม ๓๐,๐๐๐.- บาท และในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ คณะผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อมของไทย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ สินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูปต่างๆ โดยแจ้งว่าได้รับนโยบายจากรัฐบาลกลางในการให้กลุ่มสหกรณ์เป็นผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตร และเป็นผู้นำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค และใช้กลไกสหกรณ์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประสงค์ให้ไทยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งรัฐบาลเมียนมามีนโยบายที่จะทำการค้าขายอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้เกิดการจับคู่กับภาษีที่แท้จริง สามารถนำรายได้มาพัฒนาทั้งสองประเทศ และยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับจังหวัดตากอย่างเต็มที่</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโมเดลการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Business แบบครบวงจร ทั้งกระบวนการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด และจะจัดการประชุมกลุ่มสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงมิติ SMEs สหกรณ์ และภาคธุรกิจเอกชน ทั้งไทยและจังหวัดเมียวดี เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและวัตถุดิบในการผลิต (Supply Chain)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>รวมถึงจังหวัดจะจัดงานมหกรรมการลงทุน การค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “Mea Sot SEZ Expo ๒๐๑๕” เพื่อแสดงสินค้าสหกรณ์ รวมถึง สมาคมเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก (BIZ Club) จะได้เชิญนักลงทุนต่างชาติมาจัด Matching Business ออกักร้านแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา การจับคู่เจรจาธุรกิจ และกิจกรรม Site Inspection เพื่อนำผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่สนใจเยี่ยมชม พื้นที่เศรษฐกิจทั้งภาคการค้าและอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดจัดงานในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘</p>	
<p>๔. การเสนอสิทธิประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพิ่มเติม</p>	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการให้ คณะกรรมการภาคเอกชน เสนอประเภทกิจการที่ต้องการได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติม กับเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคณะ ที่มีกำหนดมาเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เช่น พิจารณาเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พัก และธุรกิจสปา ในหมวดกิจการเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น</p>	
<p>๕. การขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ของอำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล</p>	<p>ตำบลพบพระ ได้จัดทำผังพื้นที่เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๓ ตำบล รวมถึง กำหนดพื้นที่รองรับนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแคบ เนื้อที่ ๓,๐๐๐ ไร่ เพื่อรองรับการทำอุตสาหกรรมเซรามิกซ์ และการพัฒนาประตูการค้าบ้านวาลี๋ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตและการค้า และการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตเซรามิกซ์ ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการให้ทั้ง ๑๔ ตำบลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งเรื่องที่ดินที่เป็นของรัฐ และที่ดินของเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์ แผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุนในพื้นที่ของคณะทำงานฯ ระดับตำบล ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๖. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรมประเพณี และการยกระดับคุณภาพชีวิต</p>	<p>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการในคราวประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณากำหนดแนวทางให้มีคณะกรรมการชำนาญการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณารายงาน EIA โดยเฉพาะในพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุน หรือพื้นที่ที่ต้องเร่งพัฒนา</p> <p>คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณสุขปโภคที่สนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส โดยมอบอำนาจ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการวิเคราะห์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งในจังหวัด ๙ ด้าน ประกอบด้วย ด้าน กระบวนการผลิตและวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ด้านคุณภาพอากาศ ด้านคุณภาพน้ำ ด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขภาพและอนามัย และด้านสังคม ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมด้าน อุตสาหกรรมและสาธารณสุขปโภคที่สนับสนุนในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องทำรายงานผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดตั้งนิคม โรงงาน ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรม ผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมถลุงแร่ อุตสาหกรรมผลิตสุรา และเครื่องตีแม่เหล็กอลูมิเนียม เป็นต้น โดยกำหนดให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ พิจารณาภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ ผวจ. ขอให้พิจารณาเสนอกิจการที่ต้องทำ รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับ บริบทของจังหวัดตากด้วย</p>	<p>- คณะทำงานฯ ด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมประเพณี และการยกระดับคุณภาพ ชีวิต</p>

สำนักงานจังหวัดตาก
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ ต่อ ๒๓๕๒๙
